



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

(The 4th FITConference 2022)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หลักการและเหตุผล

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นการกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญแสดงถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ งานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนารวมถึงยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้บัณฑิต ให้ความสนใจ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของนักศึกษาให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะเพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนาการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาได้แสดงองค์ความรู้ใหม่ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 8 หลักสูตรโดยมีพันธกิจ คือ การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชน อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้จัดประชุมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 2) กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 4) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5) การบริหารการจัดการ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระดับชาติ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

ค่าลงทะเบียน

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท
2. อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และบุคคลอื่นๆ ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

กำหนดจัดงานและสถานที่

วันจัดประชุม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รูปแบบการประชุม

การนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet หรือ Zoom

ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-160-1435 ต่อ 25-26
โทรสาร 02-160-1440 , E-mail: fitcon@ssru.ac.th , ID Line : fit.ssru

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรม	ระยะเวลา
วันรับสมัคร บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)	11 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ	ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ส่งบทความฉบับแก้ไข (Full Paper)	ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียน	11 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2565
วันจัดการประชุมวิชาการ	27 พฤษภาคม 2565

ค่าธรรมเนียมการสมัคร	11 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2565
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	1,200 บาท
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย	1,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิชัย บุญศรีเมือง มือถือ 088 003 8844

นางสาวดวงเนตร สารสมบัติ มือถือ 096 695 6950

โทรศัพท์ 02 160 1438 ต่อ 14 – 26

โทรสาร 02 160 1440

E-mail : fitcon@ssru.ac.th